

ประจำวันที่ 22-28 ตุลาคม 2557

ประมูลข้าวสต็อกรัฐรอบ 3 คึกคัก ได้ราคาดี เคาးผู้ชนะ 18 ราย

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยหลังการเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐครั้งที่ 3 ปริมาณรวม 207,898.78 ตัน ว่า มีผู้ยื่นซองเสนอราคาที่ผ่านมาคุณสมบัติจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย ปรากฏมีผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้อยู่ 18 ราย ปริมาณ 203,000 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 98 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณข้าวที่นำมาเปิดประมูล มูลค่ารวมประมาณ 1,930 ล้านบาท

สำหรับผู้เข้าร่วมประมูล อาทิ โรงสีข้าวรวมชัยสังขะ โรงสีข้าวสุวิทย์โรซมิลล์ โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ เอเชีย โกลเด็นไรซ์ ข้าว ซี.พี. นครหลวงค้าข้าว สยามอินดิกา เป็นต้น เฉลี่ยราคาที่เสนอซื้อสูงสุดของข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่าง 10,700-12,180 บาทต่อตัน สำหรับปลายข้าวขาวเอวันเล็ค อยู่ระหว่าง 7,000-8,660 บาทต่อตัน ทั้งนี้ จะประกาศผลการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐอย่างเป็นทางการให้ผู้ชนะการประมูลทราบภายหลังได้รับความเห็นชอบจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป

ส่วนภาพรวมราคาข้าวในการประมูลครั้งนี้พบว่าได้ราคาดี และเอกชนสนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมาก ส่วนการเปิดประมูลรอบใหม่นั้นต้องหารือกันอีกครั้ง เบื้องต้นต้องพิจารณาความต้องการของตลาดเป็นหลัก แม้ว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดก็ตาม แต่เนื่องจากว่าข้าวในสต็อกรัฐบาลที่รอการประมูลเป็นข้าวเก่าและคนละตลาด และการระบายช่วงนี้ก็ไม่มีความกดดันและไม่กระทบตลาดแน่นอน เพราะกรมฯ เน้นการทยอยประมูล

สำหรับข้าวสต็อกที่ประมูลครั้งนี้ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จำนวน 42 คลัง ใน 17 จังหวัด ประกอบด้วยข้าว 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ ปี 2555/56 (รอบ 1 และรอบ 2) ปี 2556/57 ปลายข้าวขาวเอวันเล็ค ปี 2554/55 นาปรังปี 2555 และปี 2555/56 (รอบ 1 และรอบ 2)

สำหรับบริษัทที่สนใจเข้าร่วมยื่นซองประมูลข้าวทั้งหมด 37 ราย ได้แก่ 1.บริษัท วัฒนพรอินเตอร์ โกลเด็นไรซ์ จำกัด 2.บริษัท เอเชีย โกลเด็น ไรซ์ จำกัด 3.บริษัท ร่วมกำชัย จำกัด 4.บริษัท สยามอินดิกา จำกัด 5.บริษัท อีสเทิร์นไรซ์ จำกัด 6.บริษัท โรงสีข้าวทวีพัฒนา จำกัด 7.บริษัท ประภรรรณรอมการ จำกัด 8.บริษัท เกศกนก เทรตดิ่ง จำกัด 9.บริษัท โรงสี กุ้เกียรติ จำกัด 10.บริษัท รวมชัย มัลติเทรต จำกัด 11.บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด 12.บริษัท อรุณ ไรซ์ เทรตดิ่ง จำกัด 13.บริษัท เอเชียโกลเด็นเกรน จำกัด 14.บริษัท โรงสีทรัพย์แสงทอง 2550 จำกัด 15.บริษัท โรงสีข้าวรวมชัยสังขะ จำกัด 16.บริษัท นำแสงค้าข้าว จำกัด

17.บริษัท ไทยสถาวร เทรตดิ่ง จำกัด 18.บริษัท วิรัตน์ชนก จำกัด 19.บริษัท มหาทรัพย์ ฟีด จำกัด 20.บริษัท เจียเม้ง จำกัด 21.บริษัท โรงสีไฟศรีกรุงลาดกระบัง จำกัด 22.บริษัท เอ็นบีที เทคโนโลยี จำกัด 23.บริษัท โกลเด็นเกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 24.บริษัท โรงสีเจริญทรัพย์ จำกัด 25.บริษัท กรุงไทยพีชผล จำกัด 26.บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด 27.บริษัท สุวิทย์ โรซมิลล์ จำกัด 28.บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด 29.บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด 30.บริษัท เฟรนด์ ไรซ์ จำกัด 31.บริษัท โรงสีข้าวเจริญผล จำกัด 32.บริษัท โรงสีไฟสมบุญณ์ การค้า จำกัด 33.บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด 34.บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด 35.บริษัท ไสธรอินเตอร์เทรต จำกัด 36.บริษัท เอ แอนด์ ซีโรซ์ เพชรบุรี จำกัด และ 37.บริษัท ดำรงพีชผล จำกัด

ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่าผลการตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐบาล 18 ล้านตัน มีข้าว 70% คุณภาพต่ำและมีข้าวหายจากสต็อกรัฐบาล 1 แสนตันว่า ข้าวที่เสื่อมสภาพดังกล่าวยังสามารถขายได้ และมีตลาดรองรับ แต่ราคาก็จะต้องเป็นไปตามสภาพที่แท้จริงของข้าว ซึ่งจะมีการจัดเกรดคุณภาพข้าวอีกครั้งในการกำหนดราคากลางที่จะนำข้าวออกมาขาย

นางดวงพร กล่าวถึงการเปิดประมูลข้าวในรอบต่อไป หรือรอบ 4 ว่า กำลังพิจารณาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นช่วงเดือนพ.ย.โดยปริมาณและชนิดข้าวที่จะเปิดต้องรอคู่สถานการณ์ผลผลิตข้าวเปลือกนาปี 2557/58 ที่กำลังทยอยออกมาก่อนเพราะการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลจะต้องไม่กระทบกับราคาข้าวเปลือกในตลาด ตามนโยบายของ รรมว.พาณิชย์

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

'ประยุทธ์'ลั่นไทยส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกปี 58

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงเป้าหมายของรัฐบาลที่จะทำให้ข้าวไทยกลับมาครองแชมป์ส่งออก ว่า ขณะนี้ข้าวไทยกลับมาเป็นอันดับ 1 ในการส่งออกระดับอาเซียนอยู่แล้ว ส่วนการเป็นอันดับ 1 ในการส่งออกระดับโลกนั้นก็คาดว่าจะมีโอกาสโดยมีการประมาณในปี 2558 จะสามารถส่งออกข้าวให้ได้ 11 ล้านตันจากเดิมที่ส่งออก 9 ล้านตัน ซึ่งคงเป็นไปได้ประเมินกันไว้ เพราะปีหน้าเราก็ยังผลิตได้เพียงพอ แต่อาจจะลดลงบ้างเนื่องจากน้ำน้อยไม่สามารถทำนาปรังได้ แต่วันนี้เราก็ส่งเสริมข้าวที่มีคุณภาพดีทั้งข้าวนาปี ทั้งในส่วนข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว และที่เราเสียแชมป์การส่งออกข้าวเนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคาในประเทศอื่นมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า เราจึงต้องเร่งแก้ไขเรื่องต้นทุนการผลิตของเรา ทำอย่างไรให้นาเล็กๆ รวมกันเป็นแปลงใหญ่เพื่อปรับเรื่องการลงทุนการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ เพราะนาผืนเล็กค่าใช้จ่ายจะเยอะกว่า ถ้าปรับให้เป็นนาผืนใหญ่ก็พอจะอยู่ได้ สำหรับนโยบายการจำกัดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังก็จะไม่เป็นอุปสรรคสวนทางกับการตั้งเป้าหมายในปี 2558 ที่ไทยจะเป็นแชมป์การส่งออก เพราะข้าวนาปรังเป็นข้าวอีกคุณภาพหนึ่งบางพื้นที่ก็ปลูกไม่ได้ผลเพราะมีปัญหาแล้งซ้ำซาก ซึ่งส่วนใหญ่คนยากจนเป็นคนทำนา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเข้ามาดูแล

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงตัวเลขการระบายข้าวขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ที่ยังไม่ได้มีการส่งผลความคืบหน้ามายังรัฐบาลว่า คาดว่าคงทยอยส่งมา ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นการเคลียร์บัญชีก่อนที่จะเข้ามาที่อาจจะไม่ตรงกันอยู่บ้าง มีเรื่องการทำสัญญาซื้อขาย และการเคลียร์บัญชีต่าง ๆ ซึ่งตนรับยอดมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนส่งยอดมาในจำนวน 18 ล้านบาทตัน ซึ่งวันนี้ก็ได้มีการตรวจสอบซึ่งมีทั้งมาตรฐานและไม่มาตรฐาน เสื่อมราคาหรือข้าวหาย โดยคณะกรรมการระบายข้าวจะสรุปกันภายในเดือนนี้ถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็จะส่งให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการโดยคณะกรรมการที่จะสรุปผลในเดือนนี้เป็นกรรมการระบายข้าวไม่ใช่คณะกรรมการที่จะไปจับใครติดคุก

เมื่อถามว่าแต่ทางกระทรวงการคลังระบุว่ายังไม่ได้ข้อมูลตัวเลขจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า กระทรวงการคลังรับผิดชอบในเรื่องบัญชีทั้งหมดเป็นผู้คุมยอดใหญ่ทั้งหมดที่มีทั้งเงินกู้และเงินต่าง ๆ ซึ่งมียอดอยู่แล้วแต่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้าง ทั้งในส่วนที่ อคส.และ อดท. รับผิดชอบ เป็นเรื่องภายในของเขาเอง เพื่อเคลียร์ยอดใหญ่ ซึ่งตัวเลขยอดนี้จะต้องส่งเข้ามาให้กับรัฐบาล ซึ่งตอนที่รัฐบาลเข้ามาตัวเลขที่เกี่ยวข้องยังไม่เรียบร้อย ตนจึงตัดยอด 18 ล้านตันมาตรวจสอบตามที่มีบัญชีสรุปอยู่ ดังนั้นถ้าบัญชีไม่ตรงกันในส่วนภายในของเขาเองก็ต้องไปเคลียร์มา และไปหาว่าทำไมยอดถึงไม่ตรง ต้องหาคนมารับผิดชอบ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในการตรวจสอบจำนวนข้าวจะแบ่งออกเป็น 1.ข้าวที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ 2. ข้าวที่ไม่มีคุณภาพหรือคุณภาพต่ำลงมาซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้มีราคาสูงขึ้น ซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่าย 3. ข้าวเสื่อมราคาที่จะต้องขายเป็นอย่างอื่นที่ เช่น นำมาทำเอทานอล และ 4. คือจำนวนที่ขาดหายไปยอดไม่ตรงกับบัญชี ซึ่งทั้ง 4 ข้อก็เป็นประเด็นทางกฎหมายทั้งหมด ซึ่งจะต้องปรึกษากับฝ่ายกฎหมายว่าระหว่างที่มีตรวจสอบนั้นจะนำข้าวออกไปขายได้หรือไม่ เพราะถ้าไม่ขายก็จะเกิดปัญหาที่จะต้องเสียค่าดูแลคลังข้าวเดือนละประมาณ 2 พันล้านบาท

เมื่อถามว่ายอดที่ได้มีรัฐบาลได้มีแผนในการระบายข้าวต่อใช้หรือไม่พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ต้องมีแผนการระบายข้าวแต่เป็นเรื่องของอนาคตและในขณะนี้เราต้องเตรียมแผนรองรับข้าวในรอบใหม่ในเดือน พ.ย.ก่อน ซึ่งเวลาจะไปเจรจากับประเทศอื่น ๆ ส่วนใหญ่เขาสนใจที่จะซื้อข้าวใหม่มากกว่า

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ปิดบัญชีข้าวไร่สรูปอศ.-อดท.กักข้อมูล

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ให้สัมภาษณ์ว่า การปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวทำไม่เสร็จภายในเดือนนี้ตามที่ตั้งเป้าไว้ เนื่องจากองค์การคลังสินค้า (อศ.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ส่งตัวเลขข้าวสารที่เหลืออยู่ในสต็อกได้ไม่ครบ โดยขอขยายเวลาหลายครั้งก็ยังไม่ได้ จากเดิมคณะอนุกรรมการจะปิดบัญชีรับจำนำข้าวตั้งแต่เดือน ก.ย. แต่ต้องขยายเวลาให้ อศ. และ อ.ต.ก. ส่งข้อมูลข้าวให้ได้ภายในวันที่ 8 ต.ค. แต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้

"จากข้อมูลพบว่า มีข้าวสารที่เหลืออยู่ประมาณ 18 ล้านตัน แต่ อศ. และ อ.ต.ก. ส่งมาให้ไม่ครบซึ่ง สภาวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีที่กระทรวงการคลังเชิญมาเป็นอนุกรรมการปิดบัญชีข้าวไม่ยอมให้ปิดบัญชี เพราะทั้ง 2 หน่วยงานให้ข้อมูลไม่ครบ ถือว่าผิดหลักทำบัญชี ทำให้ยังไม่สามารถปิดบัญชีเพื่อดูผลขาดทุนที่แท้จริงได้" นายรังสรรค์กล่าว

สำหรับการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวล่าสุดของคณะอนุกรรมการฯ มีขึ้นเมื่อเดือน พ.ค.2556 ซึ่งขณะนั้นมี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังในขณะนั้นเป็นประธาน และตอนนี้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ได้ปิดบัญชีและสรุปมีผลขาดทุนประมาณ 3.3 แสนล้านบาท โดยมีข้อสังเกตท้ายการปิดบัญชีว่า มีข้าวสารหายไปประมาณ 2 ล้านตัน และโครงการรับจำนำมีความเสี่ยงทุจริตทุกชั้นตอน

นายรังสรรค์กล่าวอีกว่า การปิดบัญชีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาต้องรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานรับทราบ และหาทางแนวทางแก้ปัญหา เพื่อให้การปิดบัญชีจำนำข้าวเดินหน้าต่อไปได้ หากไม่เช่นนั้นการระบายข้าวจะมีปัญหาทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมา มีปัญหาไม่ถูกต้องจำนวนมาก ทำให้การหาเงินมาจ่ายชวาวนาที่เข้าโครงการไม่ได้ จน คสช.เข้ามาทำให้หาเงินที่ถูกกฎหมายมาจ่ายให้ชวาวนา 9.2 หมื่นล้านบาท แต่ปัญหาที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ ข้าวสารที่ยังค้างอยู่ในสต็อก หากทิ้งไว้นานๆ จะทำให้เสื่อมคุณภาพ ขายไม่ได้ราคา คาดว่าตอนนี้มีข้าวคุณภาพดีเหลือไม่ถึง 10 ล้านตัน

"การแจกเงินช่วยเหลือชวาวนา 34 ล้านครอบครัว วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท เป็นแนวทางช่วยเหลือชวาวนาที่ดีกว่าโครงการรับจำนำ เพราะเป็นมาตรการชั่วคราว และมีการวางระบบ ป้องกันรั่วไหลและทุจริตเพิ่มขึ้น"

นายประยงค์ ปรีชาจิตต์ เลขาธิการ การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กล่าว ถึงการตรวจสอบการจ่ายเงินให้ชวาวนาไร่ละ 1,000 บาทว่า ธนาकरเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนมายังศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติแล้ว โดยสัปดาห์นี้จะนัดประชุมเพื่อแบ่งพื้นที่การตรวจสอบ โดยเน้นลงไปตามสาขาของ ธ.ก.ส. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อน โดยจะตรวจสอบ ตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว เนื่องจากพบข้อมูลการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จจำเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย หรือปลูกข้าวโพดมาขึ้นทะเบียนชวาวนา หากตรวจสอบพบผู้ที่ขึ้นทะเบียนเท็จต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าว ถึงกรณี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะรอผลตรวจดีเอ็นเอข้าว เพื่อให้การตรวจโกดังข้าวมีบทสรุปที่ชัดเจนว่า เข้าใจดีว่าการตรวจสิ่งทุจริต ม.ล.ปนัดดาต้องเจอแรงเสียดทานเป็นธรรมดา ก็ขอให้กำลังใจในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง ที่สำคัญการแถลงผลตรวจไม่ควรใช้เวลานานเกินไป เพราะขณะนี้มีความพยายามบิดเบือนข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลา โหม

นพ.วรงค์ยังกล่าวถึงมาตรการจำนำยุ่งฉาง โดยมีเป้าหมายดูดซับข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเหนียวออกจากตลาดปริมาณ 2 ล้านตัน สำหรับชวาวนาในภาคเหนือและอีสานว่า เป็นมาตรการที่มีประโยชน์แก่ชวาวนา และประคับประคองราคาข้าว ดีกว่าระบบจำนำปกติของรัฐ บาลอดีต เพราะสอดคล้องวิถีของชวาวนา รวมทั้งผลประโยชน์ถึงชวาวนา ไม่ต้องเสียค่าสีแปรและค่าเช่าโกดังเก็บข้าวสาร ส่วนค่าจ้างเก็บข้าวเปลือกในยุ่งฉางก็ตกถึง

มีขอชวนา ค่าบริหารจัดการน้อยกว่าทุจริตยากกว่า ยกเว้นชวนาแอบเอาไปขายเองหรือจำนำลม ซึ่งเป็นปัญหาของรายย่อย

"ถ้าจะให้ดีกว่านี้ น่าจะสนับสนุนให้ชวนา นำข้าวเหล่านี้ไปแปรรูปเอง บรรจุถุงขายเองในนามสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน โดยรัฐบาลช่วยทำตลาดในระยะเริ่มต้น จะเป็นการช่วยที่ยั่งยืน" นพ.วรงค์กล่าว
ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รัฐจำนำ'ยุ่งฉาง'เพิ่ม 2 ล้านตัน

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) อนุมัติมาตรการจำนำยุ่งฉาง สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเหนียวเพื่อพยุงราคา หลังจากก่อนหน้านี้ได้อนุมัติมาตรการในลักษณะเดียวกันสำหรับข้าวเปลือกให้โรงสีซื้อเก็บข้าวเข้าสต็อก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานการประชุม นบข.กล่าวภายหลังการประชุมว่า นบข.อนุมัติมาตรการดูแลราคาข้าว เพื่อแก้ปัญหาหาค่าตกต่ำ ในปีงบประมาณ 2558

"รัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนา และชาวไร่ ชาวนา โดยวันนี้เราได้หารือว่ามีมาตรการในการดูแลเกษตรกรชาวนาได้อย่างไร ในปีงบประมาณ 2558 ให้ผลผลิตราคาไม่ตกต่ำ ซึ่งเรามีหลายมาตรการด้วยกัน เราดูแลในเรื่องของข้าวหอมมะลิ นาปี และให้ความสำคัญทั้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เพราะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงในการค้าขายของเรา ทั้งนี้ราคาตลาดทุกวันนี้ปรับเปลี่ยนไปหมด จึงต้องติดตามสถานการณ์โลกด้วย จะได้เปรียบเทียบกับกันได้ และทำความเข้าใจกันได้มากขึ้น"

ส่วนการระบายข้าว พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตอนนี้เป็นภาระระบายตามสัญญาเดิมที่มีอยู่ ส่วนการระบายข้าวสัญญาใหม่นั้นไม่มีทั้งสิ้น จนกว่าจะมีการตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือจากการรับจำนำข้าวว่ามีเท่าไร ซึ่งขณะนี้ในขั้นต้นมีหลายอย่างยังตรวจสอบไม่เรียบร้อย คือต้องตรวจสอบทั้งดีเอ็นเอข้าว ไม่ใช่ตรวจสอบทางกายภาพ นับด้วยตาอย่างเดียว โดยยังเหลืออีกหลายหมื่นรายการ และจำนวนข้าวแบบไม่เป็นทางการพอออกมาบ้างแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการระบายข้าวจะสรุปขึ้นมา แล้ว นบข.ทำเรื่องให้ทางกฎหมายดูอีกทีว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับข้าวจำนวนเหล่านี้เพื่อทำให้ไม่เกิดปัญหาในทางกฎหมายต่อไป

"ปัญหาสำคัญที่สุดคือต้องระมัดระวังเรื่องการเสื่อมราคา เพราะข้าวเก็บไว้นานก็เป็นปัญหา ทั้งนี้ก็ต้องรอให้ฝ่ายกฎหมายยืนยันมาก่อน"

นางสาวสุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าที่ประชุมได้อนุมัติมาตรการจำนำยุ่งฉางซึ่งเป็นมาตรการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเหนียว โดยมีเป้าหมายดูดซับข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเหนียวออกจากตลาดปริมาณ 2 ล้านตันสำหรับชาวนาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะรับจำนำไว้ที่ 90% ของราคาเป้าหมายบวกค่าเก็บรักษาตันละ 1,000 บาท รวมวงเงินที่ชาวนาสามารถกู้ได้จากธ.ก.ส. ที่ตันละ 15,400 บาท สำหรับข้าวหอมมะลิ ส่วนข้าวเหนียวอยู่ที่ตันละ 11,700บาท รัฐบาลจะจ่ายงบประมาณชดเชยอัตราดอกเบี้ยแทนเกษตรกร จำกัดไม่เกิน 300,000 บาทต่อครัวเรือน หรือไม่เกิน 20 ตันข้าวเปลือก ภายใต้เงื่อนไขชาวนาต้องเก็บข้าวไว้ในยุ่งฉางของตัวเองเพื่อรอช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนจะนำมาขายในตลาด

สำหรับเกษตรกรที่ไม่มียุ่งฉาง สามารถเข้าร่วมโครงการผ่านสหกรณ์ในพื้นที่ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2557 ถึง 28 ก.พ.2558 หากเกษตรกรไม่มาไถ่ถอนภายใน 120 วัน ธ.ก.ส. จะรับซื้อและนำออกประมูลต่อไป

นอกจากนี้ นบข. ยังออกมาตรการเสริมสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีสภาพคล่องในการบริหารจัดการข้าวก่อนการเก็บเกี่ยว สามารถมาขอู้ ธ.ก.ส. ได้ 2,000 บาทต่อไร่ ในอัตราดอกเบี้ย 0% และชำระคืนภายใน 2 เดือน

"เชื่อว่าราคาข้าวโดยรวมจะปรับขึ้นสูงได้ เพราะข้าวที่ออกมาจะมีปริมาณประมาณ 5-6 ล้านตันข้าวเปลือก โดยครึ่งหนึ่งเป็นการบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ตามหากมีปริมาณมากกว่า 2 ล้านตัน กระทรวง

พาณิชย์จะเสนอ นบข. เพื่อขอเพิ่มปริมาณต่อไป ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพผู้ส่งออกและข้าวก่อนเข้าร่วมโครงการ" นางสาวชุติมา กล่าว

แหล่งข่าว กล่าวว่าวงเงินในการดำเนินการข้าวมะลิและข้าวเหนียว 35,174 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 21,600 ล้านบาท สินเชื่อเพื่อเตรียมข้าวเปลือกขึ้นยุ้งฉางเกษตรกร 13,574 ล้านบาท ค่าเช่าและเก็บรักษาข้าวเปลือกแก่เกษตรกรและสหกรณ์ 3,000 ล้านบาท วงเงินชดเชยต้นทุนเงินที่ต้องขออนุมัติเพิ่ม 1,859 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร(สินเชื่อชะลอการขาย)ชดเชยอัตรา FDR+1 เงินชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร(สินเชื่อเตรียมข้าวขึ้นยุ้งฉาง) ชดเชยอัตราดอกเบี้ยแทนเกษตรกร 7%รวม 158 ล้านบาท ระยะเวลา 2 เดือน

ค่าบริหารจัดการสินเชื่อ ธ.ก.ส. คิดเป็น 2.25% รวม 486 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการส่งมอบข้าวเปลือกจากยุ้งฉางเกษตรกรถึงจุดส่งมอบในอัตราไม่เกินตันละ 300บาท รวม 600 ล้านบาท และค่าเช่าและเก็บรักษาข้าวเปลือกตันละ 1,000บาทรวม 75 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ นบข. มีมติให้เพิ่มวงเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกข้าวจากเดิมที่เคยอนุมัติไว้ ปริมาณข้าวเปลือก 2 ล้านตัน โดยชดเชยดอกเบี้ย 3%วงเงินชดเชย 306 ล้านบาท ให้เพิ่มอีก 4 ล้านตัน วงเงินชดเชย 612 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% เช่นเดิม วมรัฐจะต้องจ่ายชดเชยรวมเป็นเงิน 918 ล้านบาท ปริมาณข้าวที่โรงสีจะต้องซื้อเก็บสต็อกรวม 6 ล้านตัน

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การอนุมัติให้มีการจำหน่ายยุ้งฉางทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูดซับปริมาณข้าวออกจากตลาด และเป็นการดันให้ราคาข้าวหอมมะลียับให้ได้ เฉลี่ยอยู่ที่ 15,000-16,000 บาทต่อตัน และข้าวเหนียวอยู่ที่ 13,000 บาทต่อตัน แต่วิธีการนี้จะใช้ได้กับข้าว 2 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว เพราะชวาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มียุ้งฉางเป็นของตัวเอง สามารถเก็บข้าวไว้ได้ ซึ่งเชื่อว่าปริมาณผลผลิตข้าวที่ออกในช่วงฤดูกาลนี้จะอยู่ที่ 6-7 ล้านตันข้าวเปลือก

ขณะนี้ ต้องรอฟิลิปปีนส์เปิดประมูลข้าวอีกหรือไม่ ถ้าหากไทยมีการเร่งระบายข้าวออกมา เชื่อว่าข้าวเปลือกจะขยับราคาดีขึ้น โดยขณะนี้ราคาข้าวขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 8,000 บาทต่อตัน และแนวโน้มจะขยับขึ้นอยู่ที่ 8,500 บาทต่อตันได้ ส่วนกรณีการระบายข้าว 2 แสนตัน ที่ประสบกับการขาดทุน ไม่ต้องการให้มองเพียงระยะสั้น แต่ต้องการให้มองในภาพรวมว่าการที่ข้าวออกนอกประเทศ จะทำให้ราคาในตลาดปรับตัวดีขึ้น

นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พัฒนา รักษาการเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ก.ส.ล.ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์เป็นประธาน ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) จำนวน 5 คน ได้แก่ นายชัยพัฒน์ สหัสกุล, นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน, นางพรอนงค์ บุชราตระกูล, นายสุภาพ วงศ์เกียรติขจร และนายเสรี เด่นวรลักษณ์ โดยให้มีผลวันที่ 1 พ.ย. 2557

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 5 คน ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าทั้งในและต่างประเทศ จึงเชื่อว่าจะช่วยผลักดันให้เอเฟทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดความน่าเชื่อถือต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนักลงทุนที่จะให้ความสนใจมาลงทุนในเอเฟทมากขึ้น

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม ก.ส.ล. ยังได้เห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาลตลาดข้าวไทยผ่านเอเฟทระยะสั้น โดยการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลผ่านเอเฟท พร้อมปรับปรุงวิธีการคำนวณราคายุติสุดท้าย และจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว นอกจากนี้ยังเตรียมปรับลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายและการส่งมอบสินค้าอีกด้วย

"การระบายข้าวผ่านเอเฟทอยู่ในแผนการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าว (นบข.) จะพิจารณาปริมาณ ชนิดข้าว และกรอบเวลาในการระบายเมื่อไหร่ ซึ่งในการระบายข้าวผ่านเอเฟทช่วงก่อนหน้านี้ สามารถระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลได้ประมาณ 568,000 ตัน" นายประยุทธ กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

จีทูจีฟิลิปปินส์ขาดทุนจึ้นข้าวไร้คุณภาพ

นายสมหมาย ภาชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สัมภาษณ์ถึงการจ่ายเงินให้ชาวนา 3.49 ล้านครัวเรือน ตามมาตรการไร่ละ 1 พันบาท ไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อครอบครัว วงเงิน 4 หมื่นล้านบาทว่า จะแล้วเสร็จ ก่อนสิ้นเดือน พ.ย.นี้ หรือภายใน 5 สัปดาห์จะจ่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเร็วกว่าที่สัญญากับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไว้ที่ 6 สัปดาห์ โดยการจ่ายเงินจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชาวนาจากราคาข้าวที่ตกต่ำเหลือตันละ 8 พันบาท ก็จะได้เพิ่มเป็นตันละ 9.5 พันบาท ทำให้ชาวนาสามารถนำเงินไปจับจ่ายใช้สอยได้เพิ่มเติม เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ปล่อยให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น

"การจ่ายเงินชาวนาได้ระ มัดระวังไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือ ทุจริตตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก ฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นห่วง โดยได้ตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นว่ามีที่นาจริง และ เพาะปลูกจริง ไม่ได้สวมสิทธิ์" นายสมหมายกล่าว

สำหรับมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. มีการจ่ายชาวนาไปแล้ว 25 จังหวัด จำนวน 3.13 หมื่นราย พื้นที่ 3.89 แสนไร่ เป็นวงเงิน 389.97 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีมาตรการที่ช่วยเหลือชาวนาตามนโยบายรัฐบาลอีก 5 มาตรการ คือ 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าวเปลือก ได้แก่ การลดราคาปุ๋ย สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ และค่าเช่าที่นา รวม 432 บาทต่อไร่ 2. การลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการ ผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี ปีการผลิต 2557/58 ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ไร่ละไม่เกิน 5 หมื่นบาท เวลาไม่เกิน 6 เดือน 3. โครง การสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยสามารถนำผลผลิตคือ ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวมาขอู้กับ ธ.ก.ส. ในอัตรา 80% ของราคาตลาด วงเงินไม่เกินไร่ละ 3 แสนบาท ไม่เสียดอกเบี้ย กำหนดชำระคืนภายใน 4 เดือนนับถัดจากเดือนรับเงินกู้ 4. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม ข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท และ 5. โครงการประกันภัยข้าวนาปี โครงการ ประกันภัยข้าวนาปีฤดู ผลิต 2557

นายสมหมายกล่าวอีกว่า ในวันที่ 24 ต.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยจะพิจารณาข้าวที่ค้างสต็อกอยู่ 18 ล้านตัน ว่าจะดำเนินการอย่างไร แต่คาดว่าจะมีข้าวคุณภาพดี เหลืออยู่ไม่ถึง 10 ล้านตัน

มีรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า หลังจากไทยชนะการประมูลขายข้าวขาว 25% แบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ปริมาณ 300,000 ตันไปแล้วเมื่อเดือน ก.ย. ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบให้ โดยมีกำหนดส่ง มอบ 3 งวดคือ งวดแรก 40%, งวดที่ 2 อีก 40% และงวดสุดท้าย 20% โดยราคาที่ไทยเสนอขายประมาณตันละ 475 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคานำเข้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์กำหนดไว้

วงการค้าข้าวระบุว่า การขายข้าวครั้งนี้รัฐบาลไทยขาดทุนประมาณตันละ 10 ดอลลาร์ รวมประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 100 ล้านบาท เพราะฟิลิปปินส์กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินเป็นแบบการส่งมอบสินค้า ณ โกดังเก็บข้าวของฟิลิปปินส์ ซึ่งราคาที่ไทยเสนอขายได้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างไว้หมดแล้ว ทั้งค่ารถขนส่งสินค้าไป ทำเรือ ค่าผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทำเรือเพื่อนำสินค้าขึ้นเรือบรรทุกสินค้า ค่าระวาง เรือ ค่าประกันภัยสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการนำสินค้าเข้าประเทศปลายทางไปจนถึงโกดังเก็บข้าวของ ฟิลิปปินส์

"การขายข้าวขาดทุนครั้งนี้ รัฐบาลไทยทราบดี แต่จำเป็นต้องขาย เพราะต้องการระบายข้าวออกจาก สต็อกที่มีปริมาณมาก และเป็นตัวกดดันราคาข้าว ไทยไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้น โดยรัฐ บาลต้องการให้การขายข้าวครั้งนี้ ช่วยดันราคาข้าวไทยให้ปรับตัวสูงขึ้นบ้าง ส่วนผู้ส่งออกที่เป็นผู้ ปรับปรุงคุณภาพข้าวและส่งออกให้ฟิลิปปินส์ที่ต้อง รับภาระขาด ทุนนั้น รัฐบาลจะชดเชยส่วนต่าง ให้ด้วยการจ่ายข้าวในสต็อก ซึ่งขณะที่อยู่ระหว่างหาข้อสรุปสูตร การ จ่ายชดเชยให้ผู้ส่งออก" รายงานข่าวจากวงการค้าข้าวระบุ

ขณะที่การขายข้าวแบบจีทูจีให้รัฐวิสาหกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน (คอฟโก) ปริมาณรวม 1 ล้านตัน ส่ง มอบภายใน 1 ปีนั้น ล่าสุดได้ส่งมอบไปแล้ว 100,000 ตัน และอยู่ระหว่างส่งมอบล็อตที่ 2 อีก 100,000 ตัน ซึ่งคอฟ

โกได้ร้องเรียนว่าข้าวที่ไทยส่งมอบไปแล้ว คุณภาพไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ต้องเป็นข้าวใหม่ แต่กลับมีสีเหลืองบางส่วน ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้ชี้แจงในเบื้องต้นว่า ตามสัญญาระบุให้ตรวจสอบคุณภาพโดยบริษัท ซี.ซี.ไอ.ซี จำกัด (ประเทศไทย) บริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวของจีน และคอฟโกได้เลือกให้บริษัทนี้ตรวจสอบคุณภาพเอง อีกทั้งก่อนส่งมอบให้บริษัทได้ตรวจสอบ คุณภาพก่อนแล้ว ทำให้เกิดความสงสัยว่าทำไมจึงร้องเรียนเรื่องดังกล่าว และจีนไม่ควรตรวจสอบ ภาพซ้ำที่ปลายทางอีกแล้ว ดังนั้น กรมจะเชิญคอฟโกมาทำความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง แต่ตั้งข้อสังเกตว่าจีนอาจไม่ยอมซื้อข้าวจากไทย เพราะขายให้จีนตันละประมาณ 430 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าเวียดนามและปากีสถาน

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในประเทศนั้น ล่าสุดผู้ประ กอบการโรงสีคาดว่ามีโอกาสที่ข้าวเปลือกหอมมะลิจะปรับตัวลดลงอีก เพราะผลผลิตจะออกสู่ตลาดในเดือน พ.ย. นี้ มากกว่า 6.5 ล้านตัน แต่ในสภาพการค้าปัจจุบัน ไม่มีผู้รับซื้อรายใหญ่เหมือนช่วงมีโครงการรับจำนำ ทำให้โรงสีไม่มีผู้รองรับสินค้า จนต้องชะลอการซื้อจากชาวนา และจะส่งผลกระทบต่อราคาโดยรวมของตลาด

สำหรับราคาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิช่วงหน้าเดือน ธ.ค. อยู่ที่ตันละ 13,500 บาท ซึ่งต่ำสุดในรอบ 3 ปี ทำให้ราคาข้าวสารเฉลี่ยที่ตันละ 26,000 บาท ซึ่งลดลงจากราคาปัจจุบันที่ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15,000-16,000 บาท และข้าวสารหอมมะลิเฉลี่ยที่ตันละ 30,000 บาท แต่โรงสีคาดว่าระดับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่เหมาะสมควรอยู่ที่ตันละ 14,000-15,000 บาท ไม่น่าสูงตามราคาเป้าหมายที่ตันละ 16,000 บาทได้ ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้านั้น ปัจจุบันเฉลี่ยที่ตันละ 8,100 บาท (ความขึ้น15%) และราคาข้าวสารตันละ 12,400 บาท ซึ่งแนวโน้มไม่น่าต่ำไปกว่านี้ แต่จะปรับให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ตันละ 8,500 บาทได้หรือไม่ ต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้ง ส่วนข้าวเปลือกที่มีความขึ้นมากกว่า 15% ราคาต่ำกว่าตันละ 8,100 บาทแน่นอน.

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โรงสีซื้อข้าวหอมมะลิเหลือ 1.35 หมื่น/ตัน

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่า ในการขายข้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ ปริมาณ 3 แสนตัน เมื่อต้นก.ย.ที่ผ่านมา ในราคาเฉลี่ยตันละ 475 ดอลลาร์สหรัฐ แม้ราคาต่อหน่วยจะสูง แต่พบว่าเงื่อนไขที่ให้ส่งมอบถึงหน้าโกดังที่ปลายทางในประเทศฟิลิปปินส์นั้น

ทำให้ไทยจะต้องเสียค่าขนส่งสูง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเกาะกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่งผลให้การขายข้าวล็อตนี้ ต้องขาดทุนเฉลี่ยตันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 100 ล้านบาท

"การส่งมอบข้าวเป็นหน้าที่ของผู้ส่งออกที่ต้องซื้อข้าวจากตลาดในราคาที่เหมาะสม รัฐบาลจะตอบแทนด้วยการจ่ายข้าวในสต็อกที่มีอยู่เป็นการชดเชยส่วนต่างราคาข้าว ซึ่งต้องนำมูลค่าการขาดทุนดังกล่าวมารวมกับปริมาณข้าวที่ต้องจ่ายชดเชยให้เอกชนด้วย"

แหล่งข่าวจากโรงสีข้าว กล่าวว่า แนวโน้มราคาข้าวมีโอกาสปรับตัวลดลงจากปัจจุบัน เพราะผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงพ.ย. ที่จะถึงนี้ โดยราคาซื้อขายข้าวหอมมะลิช่วงหน้า ของเดือน ธ.ค. อยู่ที่ตันละ 13,500 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกต่ำมากที่สุดในรอบ 3 ปี ทำให้ราคาข้าวสารจะเฉลี่ยที่ตันละ 26,000 บาท ราคาดังกล่าวลดลงจากปัจจุบันที่ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15,000-16,000 บาท และข้าวสารเฉลี่ยที่ตันละ 30,000 บาท

สาเหตุสำคัญมาจากปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิมากกว่า 6.5 ล้านตัน จะมีช่วงที่ออกพร้อมกันหลัง ต้นเดือนพ.ย. ทำให้ชาวนาจะเร่งเก็บเกี่ยว นำไปขายให้โรงสีแต่ในสภาพการค้าปัจจุบันไม่มีผู้รับซื้อรายใหญ่ เหมือนช่วงที่มีโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ทำให้โรงสีไม่มีผู้รองรับสินค้า จนต้องชะลอการซื้อจากชาวนาและส่งผลกระทบต่อราคาโดยรวมของตลาดในที่สุด

"เชื่อว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่เหมาะสม ควรอยู่ที่ตันละ 1.4-1.5 หมื่นบาท และให้ชาวนาเก็บข้าวไว้กับตัวก่อนผ่านระบบยุ่งฉาง เพื่อไม่ให้ซัพพลายทะลักเข้าตลาดพร้อมๆ กัน แต่ราคาข้าวในใจของคสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) ที่จะให้ข้าวเปลือกหอมมะลียูที่ตันละ 1.6 หมื่นบาทนั้นคงเป็นไปได้ยาก" แหล่งข่าวกล่าว

ในส่วนข้าวเปลือกเจ้า ปัจจุบันราคาเฉลี่ยที่ตันละ 8,100 บาท (ความขึ้น15%) และราคาข้าวสารอยู่ที่ตันละ 12,400 บาท ซึ่งแนวโน้มไม่น่าจะตกต่ำไปกว่านี้ แต่จะปรับให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของคสช.ที่ตันละ 8,500 บาท

ได้หรือไม่ต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ความชื้น 15% แต่ข้าวของชาวนาจะมีค่าความชื้นมากกว่านั้น ทำให้ชาวนาจะมีรายได้เฉลี่ยจริงไม่ถึงตันละ 8,000 บาท

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในวันที่ (24 ต.ค.) จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ถึงมาตรการดูแลราคาข้าว โดยเน้นการดึงชีพพลายออกจากตลาดในช่วงที่ข้าวมีปริมาณออกสูงตลาดสูงมากๆ เบื้องต้นจะเสนอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปลดปล่อยสินเชื่อสัดส่วน 90% ของมูลค่าข้าวเพื่อให้ชาวนาเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางก่อน คาดว่าวิธีการนี้จะทำให้ข้าวออกจากระบบประมาณ 1 ล้านตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

นบข.ถกแผนระบายข้าวค้างสต็อก

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 ต.ค.จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) โดยจะมีวาระพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการข้าวเก่าที่ค้างสต็อกอยู่ ซึ่งจะยังคงไม่มีมาตรการช่วยเหลือชาวนาออกมาเพิ่มเติม เพราะมาตรการที่ออกมาก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้ว

สำหรับการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ก็เป็นไปตามกำหนดการ ไม่ได้ล่าช้าแต่อย่างใด คาดว่าภายใน 5-6 สัปดาห์ หรือ สิ้นเดือน พ.ย.นี้ ก็จะสามารถจ่ายเงินได้หมด ส่วนการตรวจสอบเงินรั่วไหลนั้น ทำเต็มที่อยู่แล้ว ซึ่งตรวจเพิ่มอีก 2 ขั้นตอน โดยให้ทางกระทรวงมหาดไทย เช็คนครบาล และดูแลขบวนรถบรรทุก ซึ่งเป็นการการตรวจที่รัดกุม

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงยอดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ล่าสุดว่า ธ.ก.ส.จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 25 จังหวัด จำนวน 31,380 ราย วงเงิน 389.97 ล้านบาท

ขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้ขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลทั้งสิ้น 6 มาตรการ 1.การลดต้นทุนการผลิตข้าวเปลือก ได้แก่ การลดราคาปุ๋ย สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ รถบริการเกี่ยวข้าวและค่าเช่าที่นา รวม 432 บาทต่อไร่

2.การลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 อัตรา 3% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 3.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เข้าไปช่วยเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมาเป็นปริมาณมากและมีราคาตกต่ำ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการชะลอการขาย โดยไม่ต้องพะวงกับปัญหาเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในครัวเรือนและภาระหนี้สิน

โดยสามารถนำผลผลิต คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวมาชื้อกับ ธ.ก.ส. ในอัตรา 80% ของราคาตลาด ในวงเงินไม่เกินรายละ 300,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย กำหนดชำระคืนภายใน 4 เดือนนับถัดจากเดือนรับเงินกู้ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 เป้าหมายดำเนินการ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนข้าวเปลือก 1.5 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 17,280 ล้านบาท

4.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โดยการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการจำหน่าย และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท โครงการประกันภัยข้าวนาปี

5.โครงการประกันภัยข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2557 โดยเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยความเสียหาย เมื่อประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาลไร่ละ 1,113 บาท และเงินชดเชยจากการประกันภัยตามโครงการอีกไร่ละ 1,111 บาท รวมเป็นเงินชดเชยไร่ละ 2,224 บาท

โดยจ่ายเบี้ยประกันตามลำดับความเสี่ยงของพื้นที่ต่ำสุด 60 บาท ต่อไร่ สูงสุด 100 บาทต่อไร่ และรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรอีกด้วย นอกจากนี้ ธ.ก.ส.จะร่วมอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าอีกไร่ละ 10 บาท และ 6. มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 15 ไร่

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สศก. คาดเนื้อที่-ผลผลิตรวมข้าวนาปรังปี 57/58 ลดลง ผลจากปริมาณน้ำมีน้อย

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องส่งน้ำเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำทั้งในฤดูแล้งปี 2557/58 ต่อเนื่องถึงต้นฤดูฝนปี 2558 ในการเพาะปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องและและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ตั้งแต่ตุลาคม 2557 ถึง เมษายน 2558 นั้น จากสถานการณ์ดังกล่าว สศก. ได้พยากรณ์ผลผลิต (ณ เดือนกันยายน 2557) คาดว่า ปีเพาะปลูก 2557/58 ข้าวนาปรังมีเนื้อที่เพาะปลูก รวมทั้งประเทศ 12.567 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 3.045 ล้านไร่ หรือร้อยละ 19.50 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ 12.446 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 2.608 ล้านไร่ หรือร้อยละ 17.32 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 8.411 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีที่แล้ว 1.675 ล้านตันข้าวเปลือก หรือร้อยละ 16.61 ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูก ทั้งประเทศอยู่ที่ 669 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 23 กิโลกรัม หรือร้อยละ 3.56 ด้านผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว ทั้งประเทศอยู่ที่ 676 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 6 กิโลกรัม หรือร้อยละ 0.90

ด้านสถานการณ์การผลิต พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกคาดว่าจะลดลงทุกภาคจากปีที่แล้ว เนื่องจากภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้การได้มีน้อยกว่าในปี 2556 โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ซึ่งปริมาณน้ำที่ใช้การได้ ณ เดือนสิงหาคม 2557 มีเพียงร้อยละ 30

ประกอบกับราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง ทำให้เกษตรกรลดเนื้อที่เพาะปลูกลง เนื่องจากเห็นว่าผลตอบแทนไม่คุ้มค่าความเสี่ยง หากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ สำหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากปีที่แล้วประสบกับสภาพอากาศหนาวเย็นยาวนาน กระทั่งต้นข้าวในช่วงตั้งท้องถึงออกรวง ส่งผลให้ต้นข้าวชะงักการเจริญเติบโต เมล็ดลีบ รวมทั้งเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกเกินกว่าแผนการจัดสรรน้ำ ต้นข้าวจึงได้รับ น้ำไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

อย่างไรก็ตาม ปี 2558 คาดว่าเกษตรกรจะไม่ปลูกเกินกว่าแผนที่กำหนด โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดหาให้เพาะปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้รับน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโต โดยหากพิจารณาในแต่ละภาค พบว่า ภาคเหนือ เนื้อที่เพาะปลูกคาดว่าจะลดลง เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และราคาข้าวเปลือกไม่จูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก โดยเกษตรกรจะปลูกมากในเดือนธันวาคม 2557 ถึงมกราคม 2558 สำหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ไม่ประสบสภาพอากาศหนาวเย็นยาวนานเหมือนปีที่ผ่านมา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่เพาะปลูกคาดว่าจะลดลง เนื่องจากเกษตรกรต้องงดปลูกข้าวนาปรังจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ โดยเกษตรกรจะปลูกมากในเดือนมกราคม 2558 ส่วนผลผลิตต่อไร่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เพราะแหล่งปลูกส่วนใหญ่ได้รับน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

ภาคกลาง เนื้อที่เพาะปลูกคาดว่าจะลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำที่ใช้การได้ในเขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำใช้การได้ลดลงจากปีที่แล้ว ส่งผลต่อปริมาณน้ำที่จัดสรรให้เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูกข้าวนาปรังในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลง สำหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรให้การดูแลและไม่ปลูกเกินแผนการจัดสรรน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก

ภาคใต้ เนื้อที่เพาะปลูกคาดว่าจะลดลง เนื่องจากแนวโน้มราคาข้าวเปลือกลดลง เกษตรกรบางส่วนจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า สามารถให้ผลผลิตได้หลายปี และเกษตรกรจะปลูกมากในเดือนพฤษภาคม 2558 สำหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น จากปริมาณน้ำที่เพียงพอ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธ.ก.ส.เซ็น 6 มาตรการช่วยชาวนา-เผย 3 วันจ่ายช่วยชาวนาแล้ว 389 ล.

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการตามนโยบายนั้น ในขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้ขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลทั้งสิ้น 6

ในระหว่างการประชุมด้านอุตสาหกรรมข้าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายและเศรษฐกิจของเวียดนาม (the Director of the Vietnam Center for Economic and Policy Research; VEPR) ได้เรียกร้องให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการเพาะปลูกข้าวคุณภาพต่ำและปานกลางไปเป็นการเพาะปลูกข้าวคุณภาพสูงเพื่อการส่งออก โดยในปัจจุบันนี้ เกษตรกรเวียดนามเพาะปลูกข้าวคุณภาพต่ำคิดเป็นสัดส่วนกว่า 40% ของข้าวทั้งหมด ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อเวียดนามในระยะยาว

ทั้งนี้ เขาระบุว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งประเทศอินเดีย เมียนมาร์ และกัมพูชา ต่างเร่งผลิตข้าวคุณภาพต่ำและปานกลางออกสู่ตลาดทำให้เวียดนามต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงจากประเทศเหล่านี้ ทำให้เวียดนามต้องไปแข่งขันด้านราคากับประเทศเหล่านี้ซึ่งส่งผลมาถึงเกษตรกร และทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงด้วย

เขายังได้เรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎระเบียบที่ช่วยส่งเสริมเกษตรกรผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี ซึ่งจะทำให้พวกเขาได้มากขึ้น โดยรัฐบาลควรออกกฎระเบียบที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวสำหรับตลาดเฉพาะที่ต้องการข้าวคุณภาพสูง รวมทั้งจะต้องมีการสร้างตราสินค้า และภาพลักษณ์ของข้าวเวียดนามให้ตลาดรับรู้ด้วย

Oryza.com

กัมพูชา

ประเทศกัมพูชาจะจัดการประชุมข้าวครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 20-21 พ.ย. ศกนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวของประเทศต่อผู้ซื้อทั้งในท้องถิ่นและต่างชาติ หลังจากรัฐบาลได้ตั้งเป้าส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตันภายในปี 2558

ประธานสมาคมผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางกัมพูชาที่เป็นผู้จัดการระบุว่าได้เชิญผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากจีน สิงคโปร์ ไนจีเรีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อิรัก แอฟริกาใต้ สหรัฐฯ อิตาลี โปแลนด์ เยอรมนี อินเดีย และพม่า เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมข้าวของกัมพูชา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตข้าวและตลาดระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้วยกัน ทั้งนี้ ข้าวหอมของกัมพูชาได้รับความนิยมจากรสชาติอร่อย และยังได้รับรางวัลข้าวคุณภาพดีที่สุดในโลกติดต่อกัน 2 ปีซ้อนจากการประกวดรสชาติข้าวระดับโลกที่จัดขึ้นในอินโดนีเซีย เมื่อปี 2555 และที่ฮ่องกงเมื่อปี 2556

ในปี 2556 กัมพูชาผลิตข้าวเปลือกได้ 9.4 ล้านตัน และจากจำนวนดังกล่าวเหลือสำหรับส่งออกในปีนี้มากกว่า 3 ล้านตัน และจากข้อมูลของทางการระบุว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 กัมพูชาส่งออกข้าวไปแล้ว 269,370 ตัน เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 57 ประเทศทั่วโลก โดยมีฝรั่งเศส โปแลนด์ มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ และจีนเป็นผู้ซื้อข้าวหลักของประเทศ

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

เมียนมาร์

วงการค้าคาดว่า จากการที่ทางการจีนได้สั่งห้ามนำเข้าข้าวจากเมียนมาร์ผ่านทางชายแดนเมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา จะทำให้การส่งออกข้าวจากเมียนมาร์ไปยังจีนทางแนวชายแดนลดลงเหลือประมาณวันละ 25 ตัน จากเดิมที่มีการส่งออกประมาณวันละ 3,500 ตัน ในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งคาดว่า การห้ามนำเข้าข้าวของจีนในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อปริมาณส่งออกข้าวโดยรวมของประเทศรวมไปถึงราคาข้าวในประเทศด้วย

มีรายงานว่า ในขณะนี้เมียนมาร์ส่งออกข้าวประมาณเดือนละ 50,000 ตัน ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ส่งออกได้ประมาณ 100,000 ตัน ขณะเดียวกันราคาข้าวขายส่งในประเทศก็ลดลงประมาณ 8% จากเดิมที่ราคาอยู่ที่ประมาณ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคา ณ เดือน ก.ค.) ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ซึ่งจากสถานการณ์เช่นนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะผู้ส่งออกข้าวทั้งหลายจะซื้อข้าวจากเกษตรกร ในขณะที่ยังคงมีสต็อกข้าวถือครองอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมาก โดยผู้เชี่ยวชาญได้เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรโดยการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนสำหรับการเพาะปลูกข้าวในฤดูถัดไปได้

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (the Philippines Bureau of Statistics; PBS) ประเมินการณ์ว่าในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้มีผลผลิตข้าวประมาณ 3.02 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลง 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากพายุพายุไต้ฝุ่นรามสูร (Glenda typhoon) พัดผ่านทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายไปบางส่วน

ทางด้านกระทรวงเกษตร (The Philippines Department of Agriculture; DA) คาดว่าในปีนี้มีผลผลิตข้าวประมาณ 19.65 ล้านตันข้าวเปลือก โดยในครึ่งปีแรกมีผลผลิตข้าวประมาณ 8.38 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif rice crop (เพาะปลูกเดือน มิ.ย.-ธ.ค. และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือน ต.ค. เป็นต้นไป) ได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 24 ต.ค. มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 238.62 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา การเพาะปลูกข้าวในฤดูนี้ปรับตัวดีขึ้นในช่วงท้ายของฤดู แม้ว่าในช่วงต้นฤดูการเพาะปลูกจะล่าช้าเพราะเกิดภาวะฝนตกล่าช้ากว่ากำหนดในเขตพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญหลายแห่ง

รัฐบาลอินเดียคาดว่าในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif crop (มิ.ย.-ธ.ค.) ของปีการผลิต 2014/15 จะมีผลผลิตประมาณ 88.02 ล้านตัน ลดลง 4% จากปีก่อน (2013/14) ส่วนฤดูการผลิตรอง หรือ rabi crop (พ.ย.-มี.ค.) จะมีผลผลิตประมาณ 13 ลดลง 13% จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม คาดว่ารัฐบาลจะมีการปรับตัวเลขคาดการณ์ใหม่ในเร็ววันหลังจากที่ฤดูเพาะปลูก kharif crop สิ้นสุดลงแล้ว

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) อินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 102 ล้านตัน ลดลง 4% จากผลผลิตในปี 2013/14 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 106.29 ล้านตัน เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูมรสุมเมื่อเดือน มิ.ย.-ก.ย. ซึ่งเป็นช่วงฤดูเพาะปลูกในพื้นที่สำคัญ

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (the Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมามีการส่งออกจำนวน 221,715 ตัน เพิ่มขึ้น 20% (MoM) เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา แต่ลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) โดยในเดือน ก.ย. ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 54,663 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 167,052 ตัน

การส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนแรก (ก.ค.-ก.ย.) ของปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค. 57 — มิ.ย. 58) มีจำนวน 602,759 ตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2013/14) มูลค่าส่งออกในช่วง 3 เดือนนี้มีมูลค่า 362.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com